
บันทึกรายงานการประชุมประชาคมต าบล 
เพื่อเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

วันที่  28  มกราคม  2565  เวลา  18.00  น. 
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 

........................................ 
 
เริ่มประชุม เวลา 18.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม ได้เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ทั้ง 3 แห่ง นั่งด้านหน้าเวทีประชาคม เพ่ือร่วมกันรับฟังปัญหาและชี้แจงในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสุพล หมอนทอง กล่าวสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุม 
(นายก อบต.) พร้อมกันอย่างหนาแน่นในวันนี้  ซึ่งในวันนี้ที่ อบต.ได้เชิญประชุมเนื่องมาจากทาง อบต.

ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านและจากสมาชิกอบต.ในแต่ละหมู่ถึงปัญหาความ
เดือดร้อนทางด้านโครงการพ้ืนฐาน  เช่น  ถนนช ารุด  น้ าประปาไม่เพียงพอ ไฟฟ้าแสง
สว่าง  เป็นต้น  ทางเจ้าหน้าที่ อบต.และตัวกระผมเองได้ออกส ารวจพ้ืนที่ในทุกหมู่บ้านที่
ได้รับการร้องเรียนมาในเบื้องต้นแล้ว  และจากการตรวจสอบข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2564 พบว่าทุกปัญหายังไม่มีชื่อโครงการปรากฏในแผนพัฒนาของ อบต.ทั้ง 3 ฉบับ จึง
มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน  จึงจะสามารถด าเนินการจัดท า
โครงการต่างๆ ได้  และได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มาประชุมได้แนะน าตัวแก่ที่ประชุม 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อประโยชน์

ของประชาชนในพื้นที่ 
 
นายสุพล  หมอนทอง ในขั้นตอนการเสนอความเห็นปัญหาความต้องการนี้ ขอให้หัวหน้าส านักปลัดเป็น 
(นายก อบต.) ผู้ด าเนินการชี้แจงความเป็นมาและวิธีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้รับ

ทราบต่อไปครับ 
 

นายธีระวัฒน์  วงพล กล่าวสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งได้อธิบายถึงการจัดประชุมประชาคม 
(หัวหน้าส านักปลัด) ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ซึ่งจากการที่ อบต.ได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนลูกรังช ารุดเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก น้ าไม่
พอใช้ ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ  ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ได้ส ารวจมาเพ่ือจะด าเนินการ 
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บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้ประชาชนไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ของ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ดังนั้น ในวันนี้จึงมีความจ าเป็นต้องนัดประชุมประชาคม 
เพ่ือรับฟังปัญหาข้อชี้แนะ และให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมเพ่ือน าไปเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ซึ่งเมื่อเพ่ิมโครงการในแผนฯ แล้ว ก้อจะสามารถด าเนินโครงการ
ต่างๆ ได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน  ซึ่งรายละเอียดโครงการต่างๆ ได้ถ่ายเอกสารแจกทุก
ท่านแล้ว ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
 

หมู่ที่  1 บ้านทุ่งขาม 
1.ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหงษ์ 
2.ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ าบริเวณประปาบ้านทุ่งขาม 
3.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวัดหนองหงษ์-บ้านนายพุธ 

 

หมู่ที่  2  บ้านไร่ใหม่พัฒนา 
1.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองโศก – รางจิก 
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยหนองโศก (สายบ้านนายเปีย) 
 

หมู่ที่ 3 บ้านรางจิก 
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า 
2.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนางพ้ืน 
3.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนางนิภา 
4.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยรางจิก-เขตหนองตาฉาว 
5.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยรางจิก-สุเหล่าเก่า 
6.ซ่อมแซมถนนลาดยางสายรางจิก – โป่งเก้ง 
 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขื่อน 
1.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนางผกามาศ  แซ่โง้ว 
2.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองเขื่อน – ดงน้อย 
3.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายลี่ – บริษัทโดล 
4.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายด่วน – โรงอิฐ 
5.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายพรมธนากร แตงพลับ 
 

หมู่ที่ 5 บ้านไร่ดง 
1.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายหนองขุย 
2.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายฟื้น 
 

หมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย ้
1.ก่อสร้างถนนลูกรังซอยเพชรฟาร์ม 
2.ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 16-14 
3.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 14 
4.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 14 – หนองกระทุ่ม 



5.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 20 
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หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างเหยียบ 
1.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายหิ่ง – บ้านนายสม 
2.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายหน่าย 
3.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยด้วน 
4.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายชอบ 
5.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองกร่าง 
6.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนางผล 
7.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายคิด 
 
หมู่ที่ 8 บ้านโป่งเก้งพัฒนา 
1.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายพุ่ม – หนองเวก 
2.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายพุทธ – วัดหนองหงส์ 
3.ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนางเมื้อน 
4.ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองเวก – ไร่ถั่ว 
 
ไฟฟ้า 
-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดทางแยก หรือซ่อมแซมไฟฟ้าธารณะที่ช ารุดบริเวณถนน
ในต าบล 
 
ประปา 
1.ก่อสร้างหอถังประปาบริเวณข้างบ้านนายเล็ก ม.6 

   
 ปัญหาต่างๆ ที่ อบต.ได้รับแจ้ง ทางเจ้าหน้าที่ อบต.และผู้บริหารได้ลงส ารวจ
ความเดือดร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้จึงต้องขอความร่วมมือที่ประชุมประชาคม
เห็นชอบให้มีการด าเนินการโครงการต่างๆ ต้องขอเสียงประชามติเพ่ือด าเนินการ อย่าง
แรกต้องขอถามที่ประชุมว่าโครงการทุกโครงการมีความส าคัญกับท่านหรือหมู่บ้านหรือไม่ 
ท่านใดมีความเห็นอื่นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ขอเชิญยกมือเสนอได้ครับ 

 
นายสมาน  เสือทอง เสนอให้ลาดยางถนนสายบ้านนายสมาน เสือทอง หมู่ที่ 4 
 
นายธีระวัฒน์ วงพล ชี้แจงว่าโครงการราดยางถนนสายบ้านนายสมาน เสือทอง โครงการนี้มีปรากกฎใน 
(หัวหน้าส านักปลัด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แล้ว และส่วนใหญ่ที่เป็นถนนสายหลักๆ ของ

แต่ละหมู่เกือบจะทุกสายมีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  ส่วนที่ได้น าเสนอ
ในวันนี้เป็นโครงการความจ าเป็นเร่งด่วนที่เสนอขึ้นมาใหม่ในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้เร่ง
แก้ไขปัญหา เพราะงบประมาณมีจ ากัด 
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นายสุพล  หมอนทอง โครงการที่ได้น ามาเสนอในวันนี้  จากการส ารวจพบว่าเป็นปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วนของแต่ 
(นายก อบต.) ละหมู่บ้าน ต้องรีบด าเนินการซ่อมแซม เพราะส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังทึ่ช ารุดเสียหาย ไม่

สะดวกในการสัญจร ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ และบางสายสภาพถนนต่ า พอฝน
ตกท าให้น้ าท่วมขัง เดือดร้อนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมประชาคมในวันนี้ เพ่ือ
น าโครงการต่างๆ มาบรรจุเข้าแผนก่อนจึงจะสามารถด าเนินการแก้ไขโครงการต่างๆ ได้ 

 
นายธีระวัฒน์  วงพล ในส่วนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนนี้  จะเป็นงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความ 
(หัวหน้าส านักปลัด) เดือดร้อนก่อน เพราะตอนนี้เรามีงบประมาณจ ากัดและต้องขอความเห็นชอบจาก

ประชาคมก่อน  ส่วนโครงการอ่ืนๆ ที่มีในแผนฯ แล้ว การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต ต้องค่อยๆท าไป 

 
นายสุพล  หมอนทอง ตอนนี้ต้องแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนก่อน เพ่ือให้รถสัญจรได้ สามารถขนส่งพืชผล 
(นายก อบต.) ทางการเกษตรได้  
 
นายธีระวัฒน์ วงพล ไล่เรียงโครงการแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 – หมู่ที่ 8 เพ่ือให้ประชาคมให้ความเห็นชอบ 
(หัวหน้าส านักปลัด) เพ่ือด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2565 (รายละเอียด

ได้แจ้งแล้วข้างต้น) 
 
นายประเทือง จันทร์สง่า เสนอให้ก่อสร้างระบบประปา ซอยหลังโรงเรียนบ้านโป่งแย้ และ ซอย14 เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณน้ าประปาให้กับประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย้ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ยกมือเป็นเอกฉันท์ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสุพล หมอนทอง มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอปิดประชุมครับ  ขอบคุณทุก 
(นายก อบต.) ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้ 
 
ปิดประชุม เวลา 20.00 น. 
 
    ลงชื่อ   อรรถพร หมอนทอง ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวอรรถพร หมอนทอง) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
    ลงชื่อ    ธีระวัฒน์  วงพล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายธีระวัฒน์  วงพล) 



        หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 


